



ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว ๓๕๗๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ หมู่ ๑๐ ถ.สถลมารค์
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๗๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น ยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติมีความสอดคล้อง กัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำนิยามของตัวชี้วัด ต้องรู้และควรรู้ ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง สิ่ง que ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียน ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและ ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ

๒. ตัวชี้วัดควรรู้ หมายถึง สิ่ง que ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียน ทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและ ชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดและ ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงให้ท่านแจ้งให้ครู และบุคลากรใน สังกัดทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (<http://academic.obec.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

โทร. ๐๘-๖๔๖๘-๑๙๓๕ , ๐๘-๙๙๔๙-๑๒๓๗

โทรสาร ๐๔๕-๘๗๐-๐๓๖